



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
(โครงการเพชรในตม ปี 2557) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการเพชรในตม ปี 2557)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก แยกตามสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

1. ให้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันคัดเลือก ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร
3. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และทางเว็บไซต์ <http://www.pkn2.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557

(นายสุนาจ แก้วสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปฏิบัติราชการแทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
โครงการเพชรในตม ปี 2557

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกการประถมศึกษา			
1	401	นายวสันต์ พันธุ์ทอง	

